

GUNKUL ลุยซื้อโรงไฟฟ้า กุ่มบ 7 พันล้านบาทขยายธุรกิจ



นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมประกาศผลประกอบการปี 63 ช่วงปลายเดือน ก.พ.นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะรายได้ และกำไรจะทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ประเมินว่าทิศทางปี 64 บริษัทวางเป้าหมายรายได้เติบโต 15% จากปี 63 โดยจะเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงาน รวมทั้งสร้างโรงไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเดินหน้าเพิ่มสัญญาซื้อขายพลังงานหรือ PPA และขยายต่างประเทศต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจ EPC ยังมีแผนเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 64 จะมีมูลค่างานในมือประมาณ 9,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 64 ประมาณ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 63 ที่ผ่านมา ประมาณเกือบ 200 เมกะวัตต์ คาดว่าจะรับรู้ผลตอบแทนเต็มปีในปี 64 ซึ่งถือเป็นผลบวกต่อธุรกิจอีกด้วย พร้อมวางงบลงทุนไว้ที่ 5,000-7,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกับภาคเอกชน ในประเทศไทย และต่างประเทศ

เล็งสรุปซื้อโรงไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ในครึ่งปีแรก

ด้านแผนระยะยาว ในปี 2564-2566 บริษัทวางเป้าจะมีกำลังการผลิตแตะ 1,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 600 เมกะวัตต์ โดยมีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า หรือการเข้าควบรวม หรือซื้อกิจการ (M&A) ที่ปัจจุบันมีการเจรจาอยู่หลายราย เบื้องต้นคาดว่าจะสรุปความชัดเจน 1 รายภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 30-50 เมกะวัตต์ ขณะที่การลงทุนในส่วนของ PPA จากภาคเอกชน คาดจะอยู่ที่ระดับ 30-50 เมกะวัตต์ต่อปี

ล่าสุด GUNKUL ร่วมลงนามกับบริษัท ซี เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (CJ) ในสัญญาโครงการซื้อขายพลังงานหรือ PPA (Power Purchase Agreement) จากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้กับสาขาปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของร้าน CI Supermarket และ CJ MORE

ปัจจุบันโครงการครอบคลุมกว่า 500 สาขาทั่วประเทศรวมขนาดการผลิตติดตั้งประมาณ 18 เมกะวัตต์ คาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ให้แก่ GUNKUL ภายในปี 64 โดยดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมซื้อขายไฟ 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาโคกพระจ. นครปฐมสาขาลองมะเดื่อจ. สมุทรสาครและสาขาร้านไร่จ. ราชบุรี

โดยสัญญาซื้อขายนี้มีขอบเขตงาน คือ GUNKUL เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมดออกแบบและดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขายไฟให้กับทาง CJ ในอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสัญญา 15 ปี ซึ่งคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าถึง 24 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 300 ล้านบาทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยทาง GUNKUL มีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ทุกโครงการให้เร็วที่สุด

ที่ผ่านมา GUNKUL ได้ดูแลโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (PPA) จากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วกว่า 53 โครงการขนาดติดตั้งรวมทั้งหมดประมาณ 35 เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดให้กับลูกค้าได้ต่อปีประมาณ 142 ล้านบาทหรือ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 15 ปี

โครงการเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในความมุ่งมั่นของ บริษัท ที่จะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งภายในและต่างประเทศการได้ร่วมมือกับธุรกิจชั้นนำที่มีดีในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนท้องถิ่นอย่าง CJ ทาง GUNKUL เชื่อว่าจะไม่ใช่เพียงลดต้นทุนทางพลังงานซึ่งส่งผลให้ทาง CJ มีอัตรากำไรเพิ่มมากขึ้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้กับประเทศโดยรวมอีกด้วย